

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกษตรฯ เล็งอัดฉีดรอบ ๓ / ๕ หมื่นล. ทุ่มปัจจัยผลิต
๒. แจกคูปองอัดฉีดกรากหญ้า
๓. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต
๔. เตรียมอีก ๕๐,๐๐๐ ล้านแจกคูปองเกษตรกร
๕. เกาะข่าวเกษตร
๖. ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบูม ..กรมวิชาการเกษตร เร่งเตรียมแหล่ง Agro-Tourism ๑๘ แห่งรับการท่องเที่ยว
๗. รายงานพิเศษ:รวมพลังจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตลอดปี
๘. เศรษฐกิจเกษตร: จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ผู้ดำเนินการธุรกิจ
๙. กาญจนบุรีนำร่องเปิดตัวธนาคารปุ๋ยหมัก ตั้งเป้าระยะยาวลดใช้ปุ๋ยเคมี ๒๐%
๑๐. พณ. เล็งตรวจโกดังมันสำปะหลัง

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
บ้านเมือง

เกษตรฯ เล็งอัดฉีดรอบ 3 5 หมื่นล. อุดมปัจจัยผลิต

นายกฯ สั่งหาทางรวมแปลง
ที่ดินเกษตรกร ก่อนใช้
เครื่องจักรกลรัฐช่วย

“ปีติพงศ์” เร่ง สศก. ประเมินผลมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจด้านเกษตร ก่อนเดินทาง
มาตรการระยะ 3 แจกอุปโภคปัจจัยการผลิต
วงเงิน 50,000 ล้านบาท มี.ค. นี้

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า
การแจกอุปโภคช่วยเหลือปัจจัยทางการเกษตร
เป็นแนวความคิดที่จะดำเนินการในมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 3 วงเงิน 50,000 ล้าน
บาท หรือต่อเนื่องจากมาตรการ 1 หรือการ
แจกเงินช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยาง
รายละ 1,000 บาท ไม่เกิน รายละ 15 ไร่ และ
มาตรการระยะที่ 2 การสนับสนุนเงินให้กับ
ชุมชนที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก 3,000 ล้าน
บาทที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ไปแล้ว

ในส่วนของมาตรการระยะที่ 3 นี้เป็นแนวคิด
กว้างๆ ที่จะหยิบมาใช้หาก 2 มาตรการแรกใช้
ไม่ได้ผล แต่แนวคิดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เห็นว่า ถ้าสามารถรวมชาวบ้าน
ที่เป็นผู้ผลิตให้เป็นหน่วยใหญ่ๆ 100 ครัวเรือน
ขึ้นไป จะเป็นการช่วยเหลือได้อย่างเข้าถึงมาก
ที่สุด ซึ่งตรงกับแนวคิดของกระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ วิธีช่วยเหลือในมาตรการนี้ จะ
เป็นการช่วยเหลือการจัดหาปัจจัยการผลิต
ร่วมกันหรือใช้เครื่องจักรเครื่องมือร่วมกัน
ในกรณีนี้ความคิดของกระทรวงเกษตรฯ เห็น
ว่าปัจจัยการผลิตต่างๆ ก็ไม่ควรให้รัฐจัดหาให้
เกษตรกรกลุ่มนี้ควรร่วมมือกันจัดหาเอง

“รัฐจะช่วยเหลือผ่าน ธกส. ที่จะไป certify
ร้านค้าต่างๆ ไว้ว่าไม่ให้ร้านค้าวิ่งตูดแข่งขายมา
ขายชาวบ้าน แล้วการให้อุดหนุน ก็ให้เป็นอุป
โภคในการไปแลกของมา ซึ่งอุปโภคมันดีสองอย่าง
คือ มันไม่เป็นเงินสด มันไม่รั่วไหลตอนต้น

และการจ่ายเงิน ถ้ารัฐบาลไม่มีสตางค์ก็เลื่อน
เวลานี้ไปได้อีกด้วยการผ่านสถาบันการเงิน
ที่เข้ามาช่วยรัฐบาล เวลาชำระหนี้ให้ร้านค้าที่มา
ขึ้นอุปโภค นี่คือแนวคิด ส่วนการจะช่วยเหลือไร่นา
ก็ค่อยจัดการ” นายปีติพงศ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามถ้าเศรษฐกิจกระเตื้องได้ก็
ไม่ต้องใช้มาตรการนี้ โดยต้องดูการใช้จ่ายใน
ชนบทหากมาตรการกระตุ้นที่ลงไปไม่ได้ผลมัน
จะฉิมยาว เพราะการลงทุนโดยเอกชนมันใช้
เวลาเป็นปี การจะทำให้กระตุ้นเร็วอย่างสหรัฐ
อเมริกาใช้ QE ในขณะที่ไทยงบประมาณไม่พอ
ดังนั้นจึงต้องเอาเงินอัดไปโดยตรง แต่ว่าอาจ
ต้องผ่อนส่งไประยะหนึ่ง และต้องจำกัดวิธีการ
ให้อยู่ในระบบ แต่ในขณะเดียวกันก็มีเสรีภาพ
ในการรวมกลุ่มจัดซื้อจัดหา รัฐก็ไม่ต้องไปยุ่ง
เรื่องพวกนี้ที่ อาจจะทำให้เกิดขบวนการทุจริต

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ สศก. ประเมินผลใน
มาตรการกระตุ้นต่างๆ ไปแล้วเพราะมีการจ่าย
เงินไปกว่า 90% แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนนี้ แต่ต้องดูเศรษฐกิจโลกด้วย อย่างราคา
น้ำมัน มันจะกระทบ ไทยยังไม่ต้องตาม คือมีผล
กับราคาปัจจัยการผลิตแค่ไหน ตอนนี้น้ำมันยังลด
ไม่มากนักพอ และการใช้จ่ายภาคประชาชน มัน
ชัดเจนว่าต่ำอยู่ในชนบท ชาวบ้านเขาไม่ค่อยมี
เงินออม เขาได้เงินไปก็ใช้ ไม่เหมือนพวกคนใน
เมืองที่อาจจะออมส่วนหนึ่ง เผื่อไว้ลงทุน

หากใน 1-2 เดือนนี้เศรษฐกิจไม่กระเตื้อง
ขึ้นและเป็นอุปสรรค ก็ต้องเตรียมมาตรการที่
ทำให้ผงกหัวขึ้นให้ได้ ควรจะดูถึงไตรมาส
แรกจบไป ช่วงมี.ค.- เม.ย. นอกจากนี้จะต้องดู
ภาวะการเงินของรัฐบาลเองด้วย โดยมาตรการ
กระตุ้นทั้งหมดในระบบที่ช่วยไปวงเงินจะต้อง
ไม่เกิน 1 แสนล้านบาท

“เรื่องการลดราคาปัจจัยผลิต เราไม่มี
กฎหมายจะไปบังคับ เราได้แต่คุยกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วและให้เกษตรกรใช้วัสดุทดแทน
ต่างๆ นี่คือสิ่งที่เราทำได้ และใช้กระบวนการ
ผลิตที่ใช้วัสดุให้น้อยที่สุด กระทรวงเกษตรฯ
ทำได้ก็แค่นั้น แต่เรื่องอัตราระดับราคาต้องให้
กระทรวงพาณิชย์ดูแล” นายปีติพงศ์ กล่าว

แจกคู่มือป้องกันภัย

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อุทยาน ราม.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไปติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งอนุมัติวงเงิน ๖,๖๐๐ ล้านบาทว่ามีผลในการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในชนบทและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้มากน้อยเพียงใดเพื่อประเมินสถานการณ์ว่ารัฐบาลจำเป็นต้องนำมาตรึงการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคชนบทออกมาดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่

“รัฐบาลจะจับตาดูการใช้จ่ายในชนบท เพราะชาวบ้านเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้วก็นำไปใช้จ่ายทันที เม็ดเงินจึงไหลเข้าไปกระตุ้นระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ต่างจากการกระตุ้นผ่านภาคอุตสาหกรรม ต้องใช้เวลานานกว่าจะตัดสินใจลงทุน กว่าที่ทดสอบระบบเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าได้ แต่วันนี้ต้องยอมรับว่าการใช้จ่ายภาคชนบทยังต่ำจริงๆ”

นายปิติพงศ์กล่าวว่า มาตรการที่จะนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ คือ โครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งทั้งระยะที่ ๑ ที่ตั้งเป้าวงเงินเบื้องต้นไว้ที่ ๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ ล้านบาทเบื้องต้นแนวทางดำเนินการจะรวบรวมชาวบ้านเข้ามาเป็นกลุ่ม อาจจะกลุ่มละ ๑๐๐ ครัวเรือนเป็นอย่างต่ำ เพื่อให้การช่วยเหลือจากรัฐเข้าถึงเกษตรกรได้ในคราวเดียวกัน แล้วสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องจักร หรือเครื่องมือเครื่องมือทางการเกษตร โดยแจกเป็นคู่มือให้เกษตรกรไปแลกรับสินค้าจากร้านค้าที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งประโยชน์ของคู่มือคือ ไม่เกิดการรั่วไหล และรัฐก็มีความยืดหยุ่นในการชำระหนี้ให้แก่ผู้จำหน่ายสินค้า.

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต

นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการ เหมาะสม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 อุดรธานี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจะมีการดำเนิน
(สคช.3) เปิดเผยว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในเขต โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
พื้นที่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลข ปี 2558 โดยการยกระดับความรู้เรื่องดิน และ
หนองคาย และมิ่งกาฬ ประกอบอาชีพทำนา ซึ่ง ปุ๋ยให้เกษตรกรผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ย
การผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2557/58 มีพื้นที่ ชุมชน ให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ย
ปลูก 3,801,900 ไร่ ผลผลิตมีปริมาณ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับคุณภาพของดินและ
1,280,576 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ สอดคล้องกับความต้องการธาตุอาหารของพืช
ละ 1 ทั้งพื้นที่และผลผลิต เนื่องจากการปรับ ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
เปลี่ยนนโยบายภาครัฐ ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมา โดยมีเป้าหมายให้มีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ
จากราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นและวิธีการใช้ที่ไม่ถูกต้อง 20 ของต้นทุนปุ๋ยทั้งหมด.

เตรียมอีก 50,000 ล้านแจกคูปองเกษตรกร

นายปดิพัทธ์ สันติภาณุ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯอยู่ระหว่างการประเมินผลของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 2 ระยะคือ ระยะแรกมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางและชาวนา ครีวเรือนละ 1,000 บาท/ไร่ ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ และโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระยะที่ 2 วงเงิน 3,173.9 ล้านบาท รวมวงเงินช่วยเหลือประมาณ 65,000 ล้านบาท

โดยกำลังคิดตามว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นเพียงใด ก่อนเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 3 ด้วยการแจกคูปองช่วยเหลือเกษตรกรวงเงิน 40,000-50,000 ล้านบาทออกมาเพิ่มเติม ในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.นี้

การแจกคูปองมองว่าสามารถทำได้และดี 2 อย่างคือ 1. ไม่ได้แจกเกษตรกรเป็นเงินสด จึงไม่เกิดการรั่วไหล วิธีการคือแจกคูปองแล้วให้เกษตรกรนำไปใช้ซื้อปัจจัยการผลิตในร้านที่เข้าร่วมโครงการ 2.การ

จ่ายเงิน หากรัฐบาลไม่มีเงินก็ยังไม่ใช้วิธีการเลื่อนเวลาหนีออกไป ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ โดยการออกพันธบัตรกู้เงินไปก่อนได้

“กระทรวงเกษตรฯจะพยายามควบคุมงบประมาณช่วยเหลือไม่ให้เกินแสนล้านบาท ไม่ใช่ห้กลับหูลับตาหวานเงินไปเรื่อย เดียวก็จนกันทั้งประเทศ แต่เราต้องเตรียมกระตุ้นไว้ก่อน คือต้องการใช้จ่ายภาคชนบทว่าเพิ่มไหม ถ้าไม่สามารเพิ่มการใช้จำนนก็จะซึม การลงทุนภาคเอกชนก็ต้องรอเวลา ทุกอย่างต้องคิดล่วงหน้า ไม่ต่างอะไรกับฝรั่งเศส เมื่อการบริโภคไม่เกิดก็ผลักดันมาตรการคิวออกมา พิมพ์แบงก์ออกมาใช้มันคือๆ นั่นแหละ”

สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดให้รวบรวมกลุ่มชาวบ้านที่เป็นผู้ผลิตให้เป็นหน่วยใหญ่ๆ หรือให้เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละประมาณ 100 ครัวเรือน ช่วยเหลือในเรื่องของการจัดการปัจจัยการผลิตร่วมกัน ใช้เครื่องจักร เครื่องมือร่วมกัน

เกาะข้าวเกษตร

๒๒ เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์
ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558... ○ นาง
บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนิน
ชีวิตของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรแม่ทา
ยั่งยืน จำกัด อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีการ
บริหารจัดการโดยชุมชนเกษตรกรรมสมาชิก เพื่อ
ส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วย

เหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือสังคม ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสมาชิกและส่วนรวมทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม จนสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน... ○ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 โดย
นางสาวอภิวันท์ คำก้อน นักวิชาการสหกรณ์
ชำนาญการ ได้ตรวจเยี่ยม สหกรณ์ผู้ปลูกหอม
หัวใหญ่แม่วาง จำกัด และ สหกรณ์ผู้ปลูกหอม
หัวใหญ่ม้านกาดพัฒนา จำกัด จ.เชียงใหม่ เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ราคาผลผลิตหอมหัวใหญ่
พบว่าราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 6 บาท ถึง
9 บาท ต่อกิโลกรัม... ○ พลตรีพัฒนา มาศ

มงคล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็น
ประธานในพิธีเปิดตลาดนัดเกษตรกร ตาม
นโยบายการขยายตลาดสินค้าเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมี นายรัชกฤษ
สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พร้อมด้วยผู้ค้า
เกษตรกรจากกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวน
มาก... ○ งานนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางกา
รตลาดสำหรับเกษตรกร โดยได้รับความ
อนุเคราะห์สถานที่จาก จังหวัดทหารบกเชียง

ราย ให้ใช้สถานที่สนามยิงปืนสามแยกคอกหนอง
อำเภอเมืองเชียงราย เป็นตลาดเกษตรกรแบบ
ถาวร ซึ่งจะเปิดทำการทุกวันศุกร์ เวลา 10.30-
18.00 น.... ○ นายมงคล ภูพานิช ผู้อำนวยการ
การสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตรวจ
เยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล
พร้อมติดตามการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์
และเพาะพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืด ซึ่งศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลได้ดำเนินการมา
ตลอดตั้งแต่ปี 2526 จวบจนปัจจุบัน... ○

“กิด ทางไทย”

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบูม!!.. กรมวิชาการเกษตร เร่งเตรียมแหล่ง Agro-Tourism 18 แห่ง รับการท่องเที่ยว

16 นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนายกระดับศูนย์วิจัยพืชสวนและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จำนวน 18 แห่ง ขึ้นเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรหรืออะโกรทัวริซึม (Agro-Tourism) พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปเข้าชมตั้งแต่ปี 2543 ผลปรากฏว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมวิชาการเกษตรได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสูงถึง 130,906 คน และปี 2557 นี้ มีนักท่องเที่ยวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรแล้วกว่า 71,090 คน ซึ่งศูนย์ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสูงสุด คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (ดอยาวัว) ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) โดยเฉพาะศูนย์ที่อยู่ในเขตภาคเหนือ นักท่องเที่ยว

จะหนาแน่นในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างเร่งเตรียมความพร้อมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุกแห่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น (High Season) นี้ โดยได้มีการเตรียมอาคารที่พัก ลานกางเต็นท์ ร้านค้าและร้านอาหาร ร้านกาแฟ พร้อมปรับสภาพพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ให้สวยงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน โดยเฉพาะไม้ดอกเมืองหนาวถือเป็นสีสันและไฮไลต์สำคัญที่สามารถดึงดูดและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างดี นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเส้นทางให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตรภายในศูนย์ด้วย ซึ่งมีทั้งการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช วิธีการปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตผลเกษตร การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ ทัศนียภาพใหม่ และสวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น

รวมข่าว พิเศษ

15

รวมพลังจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ'ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า'ตลอดปี

จากการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรนับตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ทำให้ทรงตระหนักว่าการจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและบริโภคอุปโภคเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใฝ่พระราชหฤทัยเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีพระราชดำรินำก็คือปัจจัยสำคัญต่อมนุษย์และบรรดาสัตว์มีชีวิตอย่างถ่องแท้ ดังพระราชดำรัส ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ความตอนหนึ่งว่า

"หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้"

ดังนั้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้กรอบแนวคิด **"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพื่อหลวงของแผ่นดิน"** โดยเนื้อหาแสดงถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในมิติต่างๆ ของด้านการเกษตร

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อ **"การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพื่อหลวงของแผ่นดิน"** ว่า เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี โดยเน้นกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานหลักและกิจกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในหัวข้อ "การ

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" กับหน่วยงานเจ้าภาพหลักทุกครั้ง

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัด โดยเน้นให้เกษตรกรตระหนักในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการส่งเสริมเผยแพร่และกำหนดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชชนิดต่างๆ แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองและสามารถใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า โดยจะจัดงานเปิดตัวโครงการฯ ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-9 ทั้งนี้ ในวันที่ 29 มกราคม 2558 จะมีจุดหลักที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด.ดอนเกาะคา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการเสวนาให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้น้ำในการปลูกข้าวแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการหมุนเวียนน้ำไปใช้ประโยชน์ การกักน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง ปริมาณน้ำที่จำเป็นและเหมาะสมกับการผลิตข้าว เป็นต้น ซึ่งจะมีการถ่ายทอดจากการดำเนินการทั้ง 9 เขต กระจายสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ ในพื้นที่ 77 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 88,200 คน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2558 โดยเน้นการให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมและอยู่ในความต้องการของแต่ละชุมชน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับใช้



22 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) อนุมัติ
กรอบวงเงินปี 2558 เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมไป
ดำเนินธุรกิจ จำนวน 4,400 ล้านบาท เป็น
โครงการปกติ วงเงิน 2,700 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยตามชั้นลูกหนี้ร้อยละ 1.5-5.5
โครงการพิเศษ วงเงิน 1,700 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1 จำนวน 14 โครงการ

จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ให้สหกรณ์กู้ดำเนินธุรกิจ

นายไอลาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดำเนิน
การโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของ

หน่วยงานราชการ และผู้แทนของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยใน
แต่ละปีงบประมาณคณะกรรมการ
บริหาร กพส. จะกำหนดกรอบ
วงเงินกู้และแนวทางเพื่อให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม
สหกรณ์ภายใต้
จำนวนเงินงบ
ประมาณที่มีอยู่ ซึ่ง
เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือสมาชิก
สหกรณ์ของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ดำเนิน
การผ่านสหกรณ์



ลงทุนขยายกิจการเพื่อการขาย

สำหรับในปี 2558

คณะกรรมการได้อนุมัติกรอบวงเงิน จำนวน
4,400 ล้านบาท โดยแบ่งการสนับสนุนเป็น 2
กรณี คือ 1. สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์
ตามโครงการปกติของสหกรณ์ เป็นการสนับสนุน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ คือ การให้เงินกู้
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงสร้างบังจับพื้นฐานของ
สหกรณ์ การผลิตและการตลาด ซึ่งสหกรณ์จะนำ
ไปรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก เช่น ข้าวเปลือก
ยางพารา ข้าวโพด ปาล์มมันฝรั่ง น้ำมันดิบ และ



นายโอกาส กลั่นนุชย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์



ผลิตข้าวสหกรณ์เมื่อจำหน่าย

อื่น ๆ รวมทั้งแปรรูปผลผลิตเหล่านี้ด้วย จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และสนับสนุน ให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งทุนโดยให้สมาชิก กู้จากเงินทุนของกองทุนฯ วงเงินจัดสรร ทั้งสิ้น 2,700 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตาม ชั้นลูกหนี้ (1.5-5.5%) เป้าหมาย 1,285 สหกรณ์.

2. สนับสนุนให้สหกรณ์ ดำเนินการเพื่อเป็นการแก้ ปัญหาให้แก่สมาชิก รวมทั้งการดำเนินงานตาม นโยบายของภาครัฐ เป็นการใช้จ่ายเงินจาก กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อ สนับสนุนงานตามนโยบายของภาค รัฐ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหามาให้แก่สมาชิกตาม

นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนของกรมฯ รวมทั้ง ตามนโยบายของรัฐบาล วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 จำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิต เมล็ดพันธุ์ที่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 175 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการ อุตกิจรวบรวมผลไม้ในตลาดปิ่นเกษตรกร ปี งบประมาณ 2558 จำนวน 220 ล้านบาท โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมและ แปรรูปผลผลิตกาแฟของสถาบันเกษตรกร ปี 2558 จำนวน 65 ล้านบาท โครงการดำเนิน อุตกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 ล้านบาท โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วง โซ่คุณค่า (ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์) จำนวน 100 ล้านบาท โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต ปี 2558 จำนวน 200 ล้านบาท โครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำริและโครงการหลวง ปี 2558 จำนวน 35 ล้านบาท โครงการสนับสนุน ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้าง ภาคเกษตร จำนวน 200 ล้านบาท โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL จำนวน 100 ล้านบาท โครงการ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ สหกรณ์ จำนวน 200 ล้านบาท โครงการ พัฒนาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ ปีที่ 2



จำนวน 80 ล้านบาท โครงการเสริมสร้างความ มั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็ก ปีที่ 5 จำนวน 150 ล้านบาท โครงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ของสหกรณ์ ปีที่ 3 จำนวน 100 ล้านบาท โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ ประสบความสำเร็จและอื่น ๆ จำนวน 65 ล้าน บาท

ขณะนี้มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งกรอม วงเงินให้จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 เพื่อดำเนินการตาม แผนงานและโครงการที่สหกรณ์ได้แจ้งความ ต้องการขอเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์แล้ว และ ณ วันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ ผ่านมาได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 222 สหกรณ์ เป็นเงิน 622.41 ล้าน บาท แยกเป็น โครงการปกติ 174 สหกรณ์ เป็นเงิน 427.61 ล้านบาท โครงการพิเศษ 48 สหกรณ์ เป็นเงิน 194.80 ล้าน บาท.

กาญจนบุรี นำร่องเปิดตัวธนาคารปุ๋ยหมัก ตั้งเป้าระยะยาวลดใช้ปุ๋ยเคมี 20%

รายงานพิเศษ

18

กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย รวมถึงให้เกษตรกรลด ละเลิกการเผาเศษฟาง เศษซากพืช โดยให้นำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น

นายสากล ณ ฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานสูตรปุ๋ยให้กับกรมพัฒนาที่ดิน นำมาเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปผลิตไว้ใช้เองทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนเช่นกัน ดังนั้น เมื่อกรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จึงได้นำปุ๋ยสูตรพระราชทานเข้ามาดำเนิน

การเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปี 2558

ขณะนี้สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี ได้เริ่มดำเนินการนำร่องจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แล้ว ซึ่งรายละเอียดของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ธนาคารปุ๋ยหมัก ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ และธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โดยเบื้องต้นได้วางเป้าหมายดำเนินการส่วนของธนาคารปุ๋ยหมักก่อน กำหนดไว้ 3 ระยะ คือ ปี 2558 ที่ดำเนินการเป็นปีแรกตั้งเป้าว่าหมอดินอาสาที่เป็นเครือข่ายของสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีทุกคนจะต้องมีปุ๋ยหมักไว้ใช้เองทุกคน ระยะที่สองคือ 5 ปีต่อจากนี้ พี่น้องกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีที่มีความประสงค์ในการใช้ปุ๋ยหมักในแปลงไร่นาของตนเองจะต้องมีปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานไว้ใช้ ระยะที่สามคือภายใน 10 ปี พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีจะต้องสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง 20% ที่สามารถตั้งเป้าหมายนี้ได้เนื่องจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างมาก

พณ. เล็งตรวจโกดังมันสำปะหลัง

|| รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์และของกรมการค้าต่างประเทศได้มีคณะเดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และอีกหลายจังหวัดหลังจากนี้ เพื่อดูการดำเนินการของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือเซอร์เวย์เยอร์ ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อส่งออก หลังจากมีกระแสข่าวว่าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อการส่งออกมีปัญหาไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามสัญญา และเกิดการสูญหายในขั้นตอนต่างๆ นั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบไปยังโกดังจัดเก็บในสถานที่ต่างๆ เป็นไปอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ สินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้ามาตรฐานชนิดหนึ่งตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503 ที่ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนการส่งออกเซอร์เวย์เยอร์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าต่างประเทศไปสุ่มกำกับดูแลขั้นตอนการทำงานของเซอร์เวย์เยอร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบสินค้ามาตรฐาน และตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการส่งออก ณ โกดังบริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด และโกดังบริษัท เกษตรรุ่งเรือง จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทั้ง 2 แห่งมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมันสำปะหลังเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มีปริมาณการส่งออก รวมทั้งสิ้น 6.799 ล้านตัน โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณการส่งออก ในปี 2556 ร้อยละ 16.941 และคิดเป็นมูลค่าการส่งออกในปี 2557 รวม 1,542.09 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2556 ร้อยละ 17.14 ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย